

Lan tỏa phong trào thi đua học và làm theo Bác ở Kiến Xương

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm thiết thực, cụ thể ở mọi lúc, mọi nơi, đó là điều mà mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Kiến Xương đang thực hiện. Quan điểm đó đã giúp việc học và làm theo Bác trở nên gần gũi, tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Thời gian qua, Huyện ủy Kiến Xương đã chỉ đạo gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu cầu của từng địa phương, đơn vị. Do đó, việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đã nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức phục vụ nhân dân.

Điển hình như đợt dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh dịp tháng 8/2021, ông Đặng Ngọc Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương đã tình nguyện vào miền Nam chống dịch. Ông Hùng tâm sự: Tôi mang theo mục tiêu, tinh thần trách nhiệm cao nhất là vào để làm việc, để giúp Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 nên hàng ngày không chỉ làm việc với vai trò là phó

đoàn phụ trách chuyên môn, nhiệm vụ chính là điều trị cho bệnh nhân mà tôi còn làm cả những công việc của điều dưỡng, hộ lý. Nhiều hôm số bệnh nhân nhập viện tăng nhanh, tôi và các anh em trong đoàn còn nhường suất ăn cho bệnh nhân, làm tất cả những gì có thể để người bệnh có cơm ăn, có nước uống và được chăm sóc một cách chu đáo nhất. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến số bệnh nhân nhiều, lại hầu hết là bệnh nhân nặng, số ca khởi tử, vì thế trong lòng luôn tâm niệm phải cứu sống được càng nhiều người càng tốt. Mặc dù tấn suất làm việc cao, áp lực lớn nhưng tôi rất hạnh phúc vì đã được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho miền Nam. Sau hơn 2 tháng chống dịch trở về, tôi đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen do đã trở thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Kiến Xương đã có nhiều cá nhân khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh của địa phương để vươn lên làm giàu. Chị Trần Thị Phin, thôn Tân Đông, xã Bình Định là một điển hình. Chị Phin cho biết: Thấy nhiều nông dân cây lúa không hiệu quả, dẫn đến tình trạng bỏ ruộng nên tôi đã thuê lại để cấy lúa giống Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và chỉ hội tổ chức thu gom, bán cho các đại lý. Số tiền đó được bổ sung vào quỹ của các chi hội, đồng thời cũng là nguồn quỹ để thực hiện các mô hình như: "Mẹ đỡ đầu", "Cặp lá yêu thương". Mô hình đã thu hút trên 15.000 cán bộ, hội viên tham gia với số tiền thu được gần 70 triệu đồng. Đến nay mô hình "Mẹ đỡ đầu" trong toàn huyện đã có 23 cháu mồ côi được hỗ trợ nuôi dưỡng với số tiền từ 200.000 - 500.000 đồng/tháng/cháu.

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Kiến Xương ngày càng đi vào chiều sâu và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

THU THUY



Phụ nữ xã Thanh Tân (Kiến Xương) thu gom phế thải xây dựng quỹ giúp phụ nữ, trẻ em nghèo.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Vắc-xin được coi là vũ khí chiến lược trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc-xin, nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc-xin trên địa bàn tỉnh, cùng với việc tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại, những ngày này, tại các địa phương, các tổ, đội tiêm vắc-xin Covid-19 đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động, tuyên truyền, tiêm vét cho người dân.

Sau khi y tế thôn rà soát, lập danh sách những trường hợp chưa tiêm hoặc đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19, y sĩ Vũ Ngọc Hà cùng các thành viên trong tổ tiêm vắc-xin Covid-19 tại nhà xã An Châu (Đông Hưng) đã đến từng gia đình tuyên truyền, vận động người dân tiêm vắc-xin. Y sĩ Vũ Ngọc Hà chia sẻ: Những trường hợp chưa tiêm vắc-xin trên địa bàn chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh nền, trong đó có trường hợp đã hơn 100 tuổi. Để người dân hiểu được lợi ích của việc tiêm vắc-xin, thực hiện chỉ đạo của huyện, xã, chúng tôi đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động các gia đình có người chưa tiêm vắc-xin.



Người cao tuổi được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Sau khi gia đình bàn bạc, thực hiện ký cam kết, thực hiện khám sức khỏe và tiêm. Hiện chúng tôi đã tiêm được thêm 33 trường hợp cao tuổi, có bệnh nền, còn một số trường hợp do cao tuổi, bệnh nền nặng chưa tiêm. Những trường hợp này chúng tôi đã tư vấn nếu có nhu cầu thì liên hệ lại trạm y tế xã để bố trí người xuống tiêm. Thực tế, khi đi vận động tiêm cũng gặp khó khăn bởi đối tượng tiêm là các cụ cao tuổi, có bệnh nền phải được sự đồng thuận của các con song có người đồng ý, người không. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp lần đầu vận động nhưng không tiêm sau khi được tuyên truyền, thấy được lợi ích đã cần nhắc lại và quyết định tiêm. Đến nay, các trường hợp tiêm vét sức khỏe bình thường, gia đình rất phấn khởi.

Chị Bùi Thị Nhâm, thôn An Lạc, xã An Châu chia sẻ: Mẹ tôi hơn 80 tuổi, có bệnh nền lại bị gãy xương háng. Lúc đầu gia đình nghĩ bà cao tuổi không đi đâu nên không phải tiêm. Song khi thấy dịch diễn biến phức tạp, ở nhà cũng có thể lây nhiễm từ con cháu nên gia đình bàn bạc, quyết định tiêm cho mẹ. Xã cũng rất quan tâm, dù trời mưa gió nhưng các thành viên tổ tiêm vắc-xin cũng đến tận nhà để tiêm. Đến nay, sức khỏe của cụ ổn định, gia đình rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương. Đây là việc làm rất ý nghĩa giữa lúc dịch bệnh phức tạp, không để ai bị bỏ lại phía sau mà không được tiêm vắc-xin.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đã triển khai việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại nhà cho người dân, nỗ lực thực hiện tiêm vét, tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin trên địa bàn nhằm bảo vệ những người nguy cơ cao, nhất là người cao tuổi. Tại huyện Đông Hưng, ông Vũ Viết Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Hiện nay, các xã, thị trấn đã thành lập các tổ tiêm vắc-xin Covid-19 tại nhà; rà soát, lập danh sách những trường hợp chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 như: người cao tuổi, có bệnh nền, người không đi lại được, người yếu thể, có hoàn cảnh khó khăn... để tuyên truyền về lợi ích của vắc-xin, tiêm vét cho người dân. Bên cạnh các trường hợp trên, huyện cũng đang tiêm vét cho trẻ từ 12 tuổi trở lên; đồng thời đẩy mạnh tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại. Các cứ

HOÀNG LANH

3 gương mặt đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022

Năm học 2021 - 2022 là năm học ngành giáo dục và đào tạo Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thế nhưng, với những nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò, Thái Bình lại một lần nữa ghi dấu ấn bằng những kết quả xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với 3 giải nhất, đưa Thái Bình là tỉnh xếp thứ 8 toàn quốc về số lượng giải nhất.

Em Nguyễn Xuân Trung, lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Thái Bình. Giải nhất quốc gia môn Tin học



Ở với ông bà ngoại từ năm lớp 1, mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày đến việc học tập, thi cử của em Nguyễn Xuân Trung đều do ông bà chỉ bảo, định hướng. Em Trung chia sẻ: Do tính chất công việc nên bố mẹ em hiện đang sinh sống và làm việc ở Lạng Sơn. Bố mẹ bảo rằng môi trường học tập ở Thái Bình tốt hơn nên ngay từ nhỏ, em đã sống cùng ông bà ngoại. Ông em từng là giáo viên cấp II nên trong quá trình học tập của em, ông là người truyền cảm hứng và giúp đỡ em rất nhiều. Năm em học lớp 11, vì tuổi cao sức yếu, ông em qua đời. Từ đó trở đi, em tự giác, chủ động hơn trong việc học bằng cách tự mày mò, tìm hiểu kiến thức, các dạng bài, để trên mạng internet. Ngoài thời gian học trên lớp, buổi tối em thường học từ 20 - 23 giờ. Tuy nhiên, em chỉ học khi cảm thấy thoải mái, không bị áp lực. Em vẫn dành thời gian để giải trí bằng việc nghe nhạc, chơi game cùng các bạn trong đội tuyển. Chia sẻ về kinh nghiệm để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi vừa qua, Trung cho biết: Khi có kết quả em cảm thấy rất bất ngờ vì mục tiêu ban đầu của em là cố gắng vào vòng 2 ôn tập để chọn đội tuyển thi quốc tế (bởi giải nhì cũng có thể vào vòng 2). Về kinh nghiệm học tập, em chỉ phân bổ thời

gian học tập hợp lý, tránh những sai sót không đáng có để không bị mất điểm dù là nhỏ nhất. Đặc biệt, trong lúc làm bài, em không tập trung quá nhiều thời gian để làm một bài để có thể giành điểm ở những bài còn lại.

Trong suốt 12 năm học, em Nguyễn Xuân Trung luôn là học sinh gương mẫu, học giỏi toàn diện, nhiều năm liền là học sinh giỏi thành phố. Năm lớp 10, em Trung đạt huy chương bạc kỳ thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Năm lớp 11, em vươn lên đạt huy chương vàng ở kỳ thi trên và đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Nhưng giải nhất quốc gia vừa qua có lẽ là dấu mốc quan trọng nhất của Trung. Thời gian tới, em sẽ dành thời gian tập trung ôn luyện cho vòng 2 chọn đội tuyển thi quốc tế. Chia sẻ về dự định trong tương lai, Trung cho biết: Em đã quyết định lựa chọn Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội để tiếp tục theo đuổi đam mê Tin học và công nghệ thông tin của mình.

Em Phạm Nguyễn Nhật Minh, lớp 11 Toán, Trường THPT Chuyên Thái Bình. Giải nhất môn Toán



Mặc dù mới là học sinh lớp 11 nhưng em Phạm Nguyễn Nhật Minh đã rất nổi bật trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Trường THPT Chuyên Thái Bình qua những lần

khảo sát đội tuyển. Minh được gọi lên đội tuyển quốc gia từ cuối năm 2021 nhưng do dịch bệnh nên phải đến tháng 1/2022 em mới có thể học tập trung cùng các anh chị trong đội tuyển. Minh nhớ lại khoảng thời gian mà em bút phá đó là từ hè năm lớp 10 lên lớp 11. Em dành từ 10 - 12 tiếng/ngày cho môn Toán để tìm hiểu tài liệu trên mạng, mua sách về đọc và luyện những dạng đề mà thầy cô giáo gửi. Trong khoảng thời gian này, em vẫn tham gia đá bóng cùng các bạn hoặc nghe nhạc để giảm bớt căng thẳng trong quá trình học tập. Nhật Minh chia sẻ: Sau năm lớp 10, em được một thầy giáo từng dạy cấp II truyền động lực và định hướng nên em đã tìm ra mục tiêu và hướng đi cho mình. Chính vì vậy, em đã quyết tâm ôn luyện và khi được vào đội tuyển quốc gia, em đặt mục tiêu là phải xếp thứ nhất hoặc thứ hai trong đội tuyển. Khi biết mình đạt giải nhất quốc gia, em cũng rất bất ngờ vì trong quá trình thi, vẫn có một số ý em chưa hoàn thiện như mong muốn của bản thân. Được vào vòng 2 chọn đội tuyển thi quốc tế, em sẽ cố gắng khắc phục những hạn chế của mình để tránh mất điểm ở những ý nhỏ nhất.

Chị Nguyễn Thị Thủy, mẹ của Nhật Minh tâm sự: Năm lớp 1, Minh không thích học môn Toán. Tuy nhiên, Minh dần yêu thích Toán học và theo đuổi đam mê của mình ở những năm học tiếp theo. Năm lớp 5, lớp 8, Minh dành nhiều giờ cho môn Toán để tìm hiểu tài liệu trên mạng, mua sách về đọc và luyện những dạng đề mà thầy cô giáo gửi. Trong khoảng thời gian này, em vẫn tham gia đá bóng cùng các bạn hoặc nghe nhạc để giảm bớt căng thẳng trong quá trình học tập. Nhật Minh chia sẻ: Sau năm lớp 10, em được một thầy giáo từng dạy cấp II truyền động lực và định hướng nên em đã tìm ra mục tiêu và hướng đi cho mình. Chính vì vậy, em đã quyết tâm ôn luyện và khi được vào đội tuyển quốc gia, em đặt mục tiêu là phải xếp thứ nhất hoặc thứ hai trong đội tuyển. Khi biết mình đạt giải nhất quốc gia, em cũng rất bất ngờ vì trong quá trình thi, vẫn có một số ý em chưa hoàn thiện như mong muốn của bản thân. Được vào vòng 2 chọn đội tuyển thi quốc tế, em sẽ cố gắng khắc phục những hạn chế của mình để tránh mất điểm ở những ý nhỏ nhất.

Em Trần Quang Huy, lớp 12 Địa, Trường THPT Chuyên Thái Bình. Giải nhất môn Địa lý

Em Trần Quang Huy hiện đang sinh sống cùng gia đình tại xã Vũ Tiến (Vũ Thư). 3 năm học THPT, ngày nào Huy cũng đi hơn 20km để đến trường và về nhà. Buổi trưa, em được nhà trường tạo điều kiện ở trong ký túc xá của trường. Giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua chính là kết quả của sự bền bỉ, chịu khó của cậu học trò có nghị lực, ý chí. Huy chia sẻ: Năm lớp 8, em trong đội tuyển Tiếng Anh của trường, tuy nhiên đi thi cấp huyện,

em lại không đạt giải. Lên lớp 9, em được chuyển sang đội tuyển Địa lý và thi được giải nhì huyện, giải khuyến khích cấp tỉnh. Có lẽ đây là bước ngoặt quan trọng để em xác định được hướng đi đúng đắn trong việc học của mình. Tuy nhiên, lên THPT, môi trường học tập hoàn toàn mới, kiến thức mới và khó hơn rất nhiều nên trong 3 năm, em dành nhiều thời gian để học đi học lại nhiều lần lý thuyết. Đối với các dạng bài tập, em được có giáo giao dạng đề và chữa để, đưa ra những cách làm nhanh nhất và chính xác nhất. Nhờ đó, em rút ra cho bản thân những kinh nghiệm khi làm bài để không bị mất điểm dù là nhỏ nhất.



Anh Trần Xuân Nghĩa, bố em Trần Quang Huy cho biết: Huy có một chí gỏi cũng từng là học sinh lớp chuyên Sử của Trường THPT Chuyên Thái Bình, vì thế hai chị em thường chia sẻ việc học cùng nhau. Khi biết Huy được giải nhất, gia đình tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Con đứng phía trước của Huy vẫn còn dài, chúng tôi chỉ mong con luôn kiên định với mục tiêu mà mình đã đề ra. Chia sẻ về dự định tương lai, Huy cho biết: Em có 2 dự định, một là nộp hồ sơ đi du học ở Nga, hai là được tuyển thẳng vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, có lẽ em sẽ chọn đi du học ở Nga vì đây là học bổng toàn phần. Em muốn giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ vì hiện nay bố mẹ em cũng khá vất vả để nuôi chị học đại học và nuôi em gái em ăn học.

Thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Bình chia sẻ: Cũng khá lâu rồi nhà trường mới có 3 giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Để có được kết quả trên, tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng các em học sinh đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều bởi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Việc "bảo toàn lực lượng" trước kỳ thi được chúng tôi đặc biệt chú trọng, sức khỏe của thầy và trò được nhà trường đặt lên hàng đầu. Vì thế, khi diễn ra kỳ thi, 66 học sinh của trường đều đủ điều kiện tham gia kỳ thi. Thời gian tới đây, nhà trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng cho 2 em Phạm Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Xuân Trung để các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng 2, tuyển chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế.

DẶNG ANH